



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1542 26 tháng 1 năm 2025

Quán thông

*Quán thông đời đạo rõ hành trình
Chuyển hoá thâm sâu tự hiểu mình
Uyển chuyển chính mình tự đón nghênh
Quý yêu muôn loại sống vững bền*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Dụng tâm thanh tịnh để làm gì ?
- 2) Muốn khôi phục tâm từ bi thì phải làm sao ?
- 3) Bồ thí thiện ngôn là bồ thí làm sao ?
- 4) Óc người tu thiền mở rộng điển tâm xuất phát đi lên thì mới thật sự thông và mình mãi không ?
- 5) Tiếp tục tham thiền có hữu ích gì cho tâm và thân hay không ?
- 6) Nguyên khí của Trời Đất bất hòa có tạo sự khó khăn cho lòng người hay không ?
- 7) Nhồi quả thì phải làm sao ?

1) Hilton Hotel L.A, 30/10/98 5 : 20 AM

Hỏi : Dụng tâm thanh tịnh để làm gì ?

Đáp : Thừa dụng tâm thanh tịnh để giải quyết mọi sự nan giải

Kệ :

*Bình tâm thanh tịnh tự tu hoài
Giải quyết trận đồ chẳng định sai
Đen bạc tình đời không ám hại
Bình tâm xem xét rõ anh tài*

2) Atlantic city, 31/10/98 6 : 57 AM

Hỏi : Muốn khôi phục tâm từ bi thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn khôi phục tâm từ bi thì phải tha thứ và thương yêu, nhiên hậu mới nói rộng được tâm từ bi

Kệ :

*Tha thứ thương yêu giải nạn tai
Tâm tu khai triển tự an bài
Đường tơ kẻ tóc không thu thập
Trí tuệ phân minh tự tiến hoài*

3) Atlantic city, 1/11/98 5 : 30 AM

Hỏi : Bồ thí thiện ngôn là bồ thí làm sao ?

Đáp : Thừa bồ thí thiện ngôn là nói ra những gì mình đã giúp được chính mình trong chu trình tiến hóa

Kệ :

*Xuất ngôn ban bố sự thật tự phân qua
Đường lối phân minh tự cảm hòa
Ý chí không còn ôm nắm bắt
Tình thương đạo đức lý chan hòa*

4) Atlantic city, 02/11/98 4 : 05 AM

Hỏi : Óc người tu thiền mở rộng diễn tâm xuất phát đi lên thì mới thật sự thông và minh mãi không ?

Đáp : Thừa óc người tu thiền phát triển diễn tâm là cần thiết cho cơ tiến hóa của tâm linh

Kệ :

*Xuất phát đi lên rõ tiến trình
Qui y Phật Pháp nhẹ càng minh
Tình Trời là một không kích động
Tan biến sân si rõ chính mình*

5) Atlantic city, 03/11/98 8 : 40 AM

Hỏi : Tiếp tục tham thiền có hữu ích gì cho tâm và thân hay không ?

Đáp : Thừa tiếp tục tu thiền sẽ vượt qua khỏi nạn tai và mòn nghiệp chướng

Kệ :

*Hướng tâm thanh tịnh thật là thương
Trì chí phân minh các nẻo đường
Dứt khoát tâm thành tu tiến bước
Bình tâm thanh tịnh tự gieo gương*

6) Atlantic city, 04/11/98 7 : 50 AM

Hỏi : Nguyên khí của Trời Đất bất hòa có tạo sự khó khăn cho lòng người hay không ?

Đáp : Thừa nguyên khí của Trời Đất bất ổn có tạo sự khó khăn cho nhơn loại như : bão bùng nguy hiểm. Đối với người thành tâm tu thì vẫn chấp nhận bất cứ ở hoàn cảnh nào, khó khăn rồi cũng qua. Khối óc của loài người sẽ tái lập theo thời tiết ổn định

Kệ :

*Vượt khỏi loạn động lại cảm minh
Khí Trời vẫn đổi chuyển hành trình
Thiên cơ tại thể duyên Trời độ
Thức giác bình tâm rõ chính mình*

7) Atlantic city, 05/11/98 9 : 00 AM

Hỏi : Nhồi quả thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa nhồi quả đúng lúc thì phải nhịn nhục và chịu đựng tối đa thì mọi việc sẽ được phân giải rõ rệt

Kệ :

*Bình tâm chấp nhận chơn điều
Dù đắng dù cay vẫn đạt siêu
Siêu giác tâm tư đều đạt thức
Vững hành thể đạo đạt quân bình*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THÀ

Qui Tâm

*Một bước ra đi một dặm dài
Giáng sanh tại thế cõi trần ai
Nay không lối thoát vì tâm động
Thức tỉnh hồi sinh biết tại ai ?*

*Tại ai phân lý an bài
Ngày nay khổ cực tạo đời khổ đau
Cảnh đời từ trước tới sau
Nằm trong mâu thuẫn khổ đau hoài hoài
Ban hành luật lệ tự dầy
Buộc ràng trong cảnh tứ thầy đấu tranh
Chứng minh đường lối tự hành
Luật Trời có sẵn tâm thanh chính hòa
Tà tâm phục vụ ta bà
Bất minh Hòn Vía bất hòa nơi nơi
Sanh linh đau khổ đời đời
Vì tâm bất chánh khó rời tham sân
Cảm minh nguyên lý cơ tầng
Sửa mình tiến hóa góp phần dựng xây
Chẳng còn cảnh tứ với thầy
Hòa đồng tiến hóa ngày ngày đạt thanh
Chẳng còn lý luận đấu tranh
Phản thanh giữ tiến thực hành đến nơi
Chẳng còn ôm ấp lý đời
Chỉ còn giải thoát tự rời tham sân
Xét tâm rõ lý muôn phần
Qui về một cõi tự lần đến nơi.*

Lương Sĩ Hằng

Brossard, 10-05-1981

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

GIẢNG TẠI PALAWAN (tiếp theo)

1983 03 05

Kỳ thật chúng ta từ sự cấu trúc siêu nhiên mà có, chớ không phải khi không mà có đâu! Nó có trật tự, cho nên mỗi người có một tánh khác, một tâm thức khác: ở chung một nhà mà anh khác, em khác, chị khác, cha khác, mẹ khác; trong kích động và phản động để thức tâm rồi tiến hóa, mà thôi. Rốt cuộc thì mọi người cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức, và thương yêu tha thứ và xây dựng. Cho nên nhiều người đã qua được đất Mỹ rồi, rồi hoành hành học ba cái chuyện công phu rồi đánh đập này kia, kia nọ, rồi bây giờ chánh phủ Mỹ họ cũng chán, rồi họ mới đưa về Việt Nam một số. Đó; từ bên Mỹ mà họ gọi mình về Việt Nam thì nó đưa vô Chí Hòa, chớ nó rước lên Chủ tịch phủ Phạm Văn Đồng gặp mình ha? Không có! Đưa vô Chí Hòa ngồi chơi vậy đó. Đó, rồi khổ biết là bao nhiêu! Vì người ta bắt trị, người ta không có dám trị mình, vì người ta tôn trọng nhân quyền, mà mình tới đó mình làm phản loạn thì người ta phải đưa mình về xứ rồi; thì tự nhiên khổ biết là bao nhiêu! Cho nên chúng ta ra đây chúng ta phải học cái dũng chí, phải anh hùng hơn nữa và phải học hỏi nhiều hơn nữa, phải nhẫn nhiều hơn nữa, mới là anh hùng. Anh hùng là không tham, không ăn cắp, không có đánh, không có hiếp người ta; mà chỉ cứu người mới là anh hùng!

Đó là tâm thức của người Việt Nam hiện tại: phần tuổi còn lại chúng ta còn sống thì nhất định chúng ta được cứu độ, chúng ta học cái gương lành để cứu độ chúng sanh! Và chúng ta mới thấy rõ rằng Đức Phật đã thành đạo, và Đức Phật đâu có hứa đem chúng ta nhập Niết Bàn? Jésus Christ đã lên Thiên Đàng cũng không hứa đem chúng ta đem đi, nhưng mà thực hành với cái xác thân tứ đại nước, lửa, gió, đất này với cái dũng chí của Ngài, hạnh hy sinh cao cả, hy sinh tánh hư tật xấu, Ngài mới thành đạo mà lưu lại trong tâm thức của mọi người! Mọi người đi nhà thờ để tìm, truy tầm chân lý là truy tầm lịch sử của hành giả đã thành đạo; đi chùa truy tầm chân lý là truy tầm lịch sử của hành giả đã thành đạo.

Đó; chúng ta thấy Đức Phật cũng tay, chân như chúng ta, thể xác cũng như chúng ta, trí óc cũng như ta, có Tam Giới như chúng ta: là có khối óc là Thiên giới; có tâm là tâm lực, à, thiên lực, tâm lực; địa lực là thể xác của chúng ta. Mà nếu chúng ta dùng tâm lực hơn thua dâm ô, thì một ngày nó càng ngày càng yếu, thì cái địa lực nó hút cái thể xác của chúng ta, nó hút xuống, thì chúng ta xuống hạ tầng công tác dưới định luật của ngũ hành; là cái thể xác của chúng ta có cái gì kêu bằng ngũ hành? Trong đó có tim, gan, tỳ, phế, thận, là đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; mà chúng ta tệ hơn cái đó thì chúng ta xuống đâu? Là địa phủ. Mà nếu chúng ta chịu vun bồi Thiên Lực hưởng thượng thì chúng ta thấy đang sống với Ông Trời chớ đâu sống với người phàm. Nếu quý vị không có hơi hít vô và thở ra, quý vị làm sao sống được? Cho cái bánh để một triệu bạc một bên, mà hít vô với thở ra không được là cái triệu bạc đó vô giá trị!

Thì chúng ta đồng trong một nhịp thở của Thượng Đế, của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang sống trong lẽ sống. Nếu mà chúng ta không có thanh khí điện chuyển hóa trong tâm thức của chúng ta, chúng ta không có ham sống nữa, mà muốn sống cũng không được! Cho nên cái tài cán của chúng ta, có tài, biết đánh võ, đánh ngã người ta được, nhưng mà cứu mình không được! Muốn sống thêm 2 ngày cũng không được, một phút cũng không được; tới cái giờ chết là phải chết. Đó! Mà sống hoàn toàn là học hỏi trong kích động và phản động mà thôi, suốt cả một cuộc đời.

Cho nên quý vị ở đây được gần gũi với nhau, người trẻ tuổi được gần những vị bô lão, hỏi chớ, “Bác từ nhỏ tới lớn Bác làm gì?” Bác kể ra cũng rất anh hùng, “Hồi nhỏ Tao cũng là oánh võ lu bù, tao cũng đi chơi bời, tao cũng đủ thứ, tao cũng anh hùng cũng tổ chức chánh trị đủ thứ.” “Rồi bây giờ Bác làm gì?” Nói, “Thôi, bây giờ không làm gì, chỉ chờ chết thôi; già rồi tao không có làm gì hơn hết!” Cuối cùng phải ra đi, là mọi người học bài rồi, thì Bác đã học rất nhiều rồi Bác mới chán, Bác thấy là cái đó không đúng; mà cái đúng là chỉ có cái thanh tịnh và sáng suốt! Cho nên những vị bô lão nghe tới tiếng kinh kệ của chùa chiền, tiếng chuông, tiếng mõ và tiếng kinh người ta ngâm nga ra thì nghe cảm động trong lòng và thấy mình cần phải tu, phải sửa nhiều hơn.

Thì chúng ta có quyền gì? Có quyền sửa tâm; và không có quyền triển hạn mạng sống. Chớ nhiều người giàu có, tỹ phú, nói, “Tôi đem một tỹ bạc tôi xin đổi một năm nữa đi!” Nhưng mà sống cũng không được!

Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở trong định luật của Thượng Đế, của Ông Trời.

Ông Trời, cái bàn tay Ông Trời ở đâu? Đang nắm cái mạng của quý vị!

Bàn tay đại diện cái gì? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; thì trong cơ tạng của quý vị là cái gì? Tim, gan, tỳ, phế, thận; mà nó điều hòa thì quý vị có sống; mà không điều hòa là thu liên, kêu bằng “thu Ngũ Hành,” thì mạng quý vị không còn ở đây! Cho nên chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế gian, xương chắt đóng, ngày nay chúng ta mới được học, đi trên một biển cả lớn rộng mà không đúng tiêu chuẩn, mà ngày nay chúng ta đến đây, nhiều người đến đây, “Cảm ơn Trời, Phật; Quan Âm độ tôi, Đức Mẹ độ tôi, Chúa độ tôi!” Đó, tùy theo đức tin của mọi người; mà trong thâm tâm nguyện rằng, “Tôi sẽ tu và cứu độ chúng sanh!”

Cho nên chúng ta ra đây, không nên quên lúc đầu và không nên quên trong lúc nguy biến! Cho nên cơ Trời đây rồi liên tục sẽ thay đổi, các nước sẽ thay đổi, thế giới sẽ thay đổi, kinh tế suy thoái lần lần, rồi bùng ra mới có chiến tranh!

Mà đối với những người nào tâm thức không ổn định thì lo sợ! Lo sợ chừng nào thì càng ngày càng thấp kém; trí tuệ càng thấp kém thì bị ma quỷ nó phỉnh phờ và nó lôi cuốn chúng ta đi vô trong cái chỗ không có cái tiến được. Ngày nay chúng ta có cơ hội vui vẻ

là biết có cơ hội cải tiến, “Minh là con người đang hít thanh khí cả Càn Khôn Vũ Trụ!” Thì chúng ta thấy muôn loài vạn vật cũng đang nhờ cái đó mà sống: ông Tổng thống cho tới người dân cũng vậy: chúng ta là nghèo nhất rồi, vẫn hưởng như ông Tổng thống hưởng, hít vô và thở ra; đồng một thức!

Thì chúng ta có cơ hội, nên khai triển tâm linh và trở về với căn bản để trở về với nguồn cội chúng ta từ Thượng Đế mà ra, từ Đấng Tạo Hóa mà ra, từ siêu nhiên mà có; thì chúng ta phải trở về với căn bản, chớ chúng ta không còn ý lại nữa, không nhờ Phật cứu nữa, không nhờ Tiên cứu nữa! Chúng ta phải tiến tới đánh lễ Người, vì cội vô hình, có!

Chúng ta xác nhận; tất cả ngòi ở đây đều có xác nhận rằng có cội vô hình, có bàn tay siêu diệu đưa chúng ta đến đây! Chớ còn tính ra, ngòi để suy tính cái tiêu chuẩn cái ghe, chúng ta không có thể đến đây được! Đó, cái sự may mắn đó là Bè Trên cho chúng ta thấy rõ để chúng ta thấy còn có một cội nữa chớ không phải bao nhiêu đây. Cho nên chúng ta tiến hóa tới vô cùng, phần hồn của chúng ta bắt diệt! Đừng có nói là, “Tôi bị diệt.” Không bao giờ bị diệt! Quý vị có bỏ cái xác này, rồi quý vị cũng phải tiến hóa qua một lớp học khác, chắc chắn phải học qua một lớp khác! *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Nghe băng để làm gì?

Năm 1980, hằng tuần các bạn được nghe âm thanh tôi: hằng tuần chúng ta ở trong hòa đồng thanh điển tương giao, để biết Thanh Quang Điển Lành là gì; Đấng Cha Lành là ai; Phần hồn của mình là ai; tại sao phải ở trong Càn Khôn Vũ Trụ này rồi để làm gì; vậy chớ cái cơ tiến hóa là gì; do đâu chúng ta mới đạt được; do đâu chúng ta mới thức tâm; do đâu chúng ta mới thấy rằng khoan khoái trong nội thức khi chúng ta được tu thiền, và giải tỏa được những gì uất hận đã từng làm cho chúng ta tăm tối?

Cũng như một luồng mây đen đã che, che cả tâm thức của chúng ta, che cả căn nhà lớn rộng của chính mình: đành phủ tay, quên mình! Nhiều khi các bạn tức tối: xét ngoại cảnh, không biết tự thức, đâm ra cũng chán đời, và cũng ngao ngán đường đạo! Vậy chúng ta chán đời và chúng ta ngao ngán, thì ai dẫn tiến chúng ta đây? Từ thân nó sẽ đến với các bạn; sự hăm dọa của tuổi tác, sự yếu hèn nó sẽ vun bồi, phạm ngã nó sẽ lấn áp. Nhưng mà rốt cuộc rồi, các bạn phải vươn lên tự thức, và không chịu mọi sự đè nén nào từ bên ngoài xâm nhập vô tâm thức của các bạn. Cho nên, các bạn đã tự nguyện tu để thực hiện đại nguyện vì mình, vì người. Trong hành trình đã qua, năm 1980, tôi cảm động nhiều, phần nào giữa nhơn sanh và Thượng Đế đã thấy chúng ta dày công lo tu, dày công lo đóng góp cả Càn Khôn Vũ Trụ, dày công xây dựng một cửa cải vô tận của Thượng Đế đã ân ban. Các bạn đã dũng tiến, cùng đi với tôi.

Hồi sinh vô tận (Montreal 21/3/1982)

THƯ TỪ LAI VẮNG

TL.10.01-97
[Handwritten signature]

Houston, ngày 22-12-96

Bạn đạo Thiên Đường Tứ Thông, Houston-Texas Kính gửi Đức Thầy Tám

Kính thưa Thầy,

Mùa Giáng Sinh trở về với nhân loại, năm mới 97, và Tết Nguyên Đán năm Đinh Sửu, Toàn thể bạn đạo chúng con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, an bình, thường lạc, Thế Thiên truyền đạo khắp dân gian.

Nhân dịp này, Thầy có gửi thiệp chúc mừng đến chúng con, để tỏ tình thiện cảm sư-đệ, Thầy có cho bốn câu thơ giáo dục chúng con, suy ngẫm mở mang tâm thức tu hành tiến bộ. Con xin thay mặt bạn đạo thành kính cảm ơn Đức Thầy.

(29)

Trong niềm hân hoan, tưng bừng, nhân dịp những ngày lễ trọng đại nêu trên, Cũng là ngày cảnh ngộ chư vị Thiêng Liêng trong vũ trụ, Toàn thể bạn đạo chúng con kính dâng lên Thầy món quà để Thầy tùy nghi tiện dụng.

Thành tâm kính bái.

Hội Trưởng

[Handwritten signature]

N C

Manila, ngày 10/1/97

Thưa bác C.,

(30) Chúng tôi nhận được thư đề ngày 22/12/96 của bác gửi đến cộng với lời chúc tụng và quà đến. Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự ưu ái thiêng liêng của bác cùng các bạn đạo. Chúng ta đồng hành, đồng tu, đêm đêm là chúng ta không có xa. Xác xa mà tâm không xa, lúc nào chúng ta cũng gần nhau, thỏ thẻ cùng nhau trong xây dựng chớ không có sự đá phá. Càng xây dựng càng thấy rõ nguyên linh của trời đất, là một nhiệm vụ làm việc cho chung, không có vì cá nhân quên đại chúng. Chúng ta người tu Pháp Lý Vô Vi, dày công thực hành, phát triển từ trường tốt đẹp, ảnh hưởng bạn đạo, tức là chúng sinh cùng tu cùng tiến, xây dựng cho quả địa cầu càng ngày càng tốt. Luồng điển thanh tịnh chuyển hóa khắp các nơi, nhờ dày công tu học của mọi người. Tôi không có đến với xác thường xuyên được, nhưng mà tâm thức lúc nào cũng gắn liền với tất cả các bạn tu tại Houston, chung một đường lối khứ trực lưu thanh, tự tu tự giải là chánh, không nên mê loạn theo bất cứ những việc gì từ đâu đến. Nếu họ trung thành với Vô Vi, họ chỉ thực hành và ảnh hưởng, bàn cãi trong đường lối Vô Vi đã và đang phát triển, một pháp huyền diệu, khứ trực lưu thanh; hành giả tự tu tự đạt. Phản trắc đạo màu là khổ tâm thêm mà thôi, không phải chúng ta bán đạo ăn. Chúng ta là hành đạo, hành pháp để khai sáng chính mình mới thấy rõ sự đen bạc của tình đời là thế nào? Nói được, không làm được thì rất nhiều. Mà làm được, ít nói thì rất ít. Phải hành! Bác càng hành nhiều năm, bác càng rõ bác nhiều hơn, càng quý thương bạn đạo nhiều, dần thân cứ giúp bạn đạo, đứng đầu để giải quyết mọi sự nan giải của chung.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của bác và các bạn. /,

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 29 tháng 12 2024 chúng tôi đã nhận từ quy' bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 26 tháng 1 2025 như sau:

Người gửi	US\$	CAD or currency
Tong Thi Kieu Cuc (AB)		200
An Danh 1(Mtl)		300
Hong Vo (Co)	100	
An danh (Tx)	100,000	
An Danh 1(Mtl)		300
Bac Huan (CA)	500	
Sushi Ste Adele(Qc)		2,000
An Danh (nam Ca)	500	
Tran Kim Phuong (VA)	500	
Tran Kim Ngan (Va)	500	
Joseph Binns (VA)	500	
Ngo Quang Dung (Bro)		100
An danh (NV)	2,500	
Nguyen Van Toai và Bui Thi Queo (Minnesota)	2,000	
Do Thi Van (CA)	200	
Nguyen Quyen (Ca)	300	
Ngon T Huynh (GA)	200	
Xi T Nguyen (Ga)	900	
Hoa Nguyen (Tx)	1,500	
Tac Tran (Ca)	585	
An danh (Tx)	600	
An danh (Ca)	200	
An danh (Ca)	160	
An danh (Ca)	1,300	

Chúng tôi đã xử dụng như sau:

-Hỗ trợ xe lăn xe đẩy cho người tàn tật nghèo không tiền

-Giúp xây cất nhiều căn nhà tình thương ở Vĩnh Long Bến Tre Trà Vinh

- Giúp rất nhiều hòm cho gia đình nghèo cho người chết không hòm chôn vì rất nhiều người xin
https://youtu.be/Oab_NUSrJRw?si=F1QBU8S8sh7m68Uz

- Giúp lớp học xóa mù chữ cho trẻ em lang thang không được đi học

- Phát gạo và lương thực cho người già bệnh tật neo đơn ở Pleiku Kontum Quảng Nam Quảng Bình Hà Tĩnh Dak Lak
<https://youtu.be/bC7ANxziJS8?si=I8fAS-Qp-WJhLaX6>

- Hỗ trợ học phí cho các em nghèo, mồ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề và mua giáo cụ cho những trường khuyết tật như Thanh Tâm ở Đà Nẵng, Khuyết tật ở Hồng Lĩnh và Can Lộc ở Hà Tĩnh để sau này có hy vọng hòa nhập trong xã hội

- Hỗ trợ gạo và thực phẩm cùng phát thuốc miễn phí cho 9 làng phong ở Kontum được có ăn
https://youtu.be/_UBR6SI87Ls?si=-GtinxvIFux9u-Ac

- Giúp người già neo đơn và học sinh sinh viên nghèo ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long

-Hỗ trợ một số em bị bỏ rơi ở mái ấm Thiên Ân ở Pleiku,

-Học bổng đại học cho sinh viên nghèo mồ côi
<https://youtu.be/LluPm8PNmDo?si=ogOJU8cGNkZD7W-a>
https://youtu.be/OX9hdJ2XCVk?si=dpz46q-xmybq_0Vz

- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 2 làng trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng có điều kiện ăn học
<https://youtu.be/oo2uWiSsZok?si=TGO4IMp0aHBufMsJ>

-Hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 35 em trong cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô phụ trách

<https://youtu.be/6pTC0ThzxMg?si=iLlxcQo3bx3Xhx3P>

- Hỗ trợ bạn đạo nghèo bệnh

- Giúp 1 gia đình 3 người anh ta bị khuyết tật ở chân cha già và 1 anh bị bại liệt tiền mượn nhà trọ đi bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình ở Nha Trang

-Hỗ trợ phòng khám bệnh cho người nghèo ở Đà Nẵng máy vi tính do các sơ dòng Phao Lô phụ trách Hàng ngày có từ 50-100 bệnh nhân

-Hỗ trợ thuốc tây miễn phí cho người nghèo đau mà không tiền mua ở Kontum

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho công việc này từ 1998 đến nay**

1 **số hình ảnh quý bạn đạo có thể xem qua kênh CKBV** :

<https://www.youtube.com/@tphan7282/videos>

và những playlist về nhà tình thương tặng học bổng phát xe lăn ..

Check xin đề

VoVi Association of Canada

2590 Allard St

Montreal Qc H4E 2L4 Canada

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng

Email:aphancao@videotron.ca

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 04, 26-01-2025

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiên tuần này:

Chơn Kinh 3,4

https://youtu.be/Uhy0QgM_Vfs?si=BZF-KX3xvF7KiGEx

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

01-2025 Tết cho các em cô nhi Mái Ấm Sao Mai Gia Lai

<https://youtu.be/MfOYooeJgaI?si=SA0IFFefiaw13svY>

01-2025 Đem gạo và quà Tết đến tận gia đình những người rất nghèo tại Dak Lak

https://youtu.be/8VfMJj_EITs?si=0gAO7NvocRQkcANt

1-2025 Giúp gia đình người chết nghèo không tiền mua hòm chôn

https://youtu.be/Oab_NUSrJRw?si=4DCtPV90-8qkUSnX

01-2025 Giúp người già khó khăn và người tật ở Quảng Nam và Quảng Bình

<https://youtu.be/bC7ANxziJS8?si=E9QREW0BgJ1Jy9E5>

01-2025 Nhờ các sơ đi giúp 9 làng phong ở Kontum chút quà Tết Ất Ty

<https://youtu.be/sDbiH8bdjzo?si=qqoRiBbeVaYik54B>

01-2025 Đem chút quà Tết cho người phong cùi ở vùng núi Gia Lai

https://youtu.be/_UBR6SI87Ls?si=Y2rFAC_qwyt-65_C

01-2025 Tặng 1 bộ quần áo mới dịp Tết Ất Ty cho các em mồ côi ở Mái Ấm Ưu Đàm Huế

https://youtu.be/6pTC0ThzxMg?si=Ga_b0hkMavoLZc1X

1-2025 Tặng nhà tình thương Tết Ất Ty

<https://youtu.be/Qw0pSgz9I5A?si=c2uIXwmk1kC-rD0M>

01-2025 Đem quà Tết Ất Ty cho làng Hà Đông Gia Lai rất nghèo

https://youtu.be/IRDoA3RGHO4?si=s2_vE8PitJI2mJMS

MỤC BÉ TÁM bản bạc cùng các bạn khắp Năm Châu – Mục Bé Tám Cuốn 50 câu 1469 tới 1499 - Tháng 3 năm 1994 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

https://youtu.be/yF-1_yeYPc?si=WuFfib6Rp960tho

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1542 - Dụng tâm thanh tịnh để làm gì

<https://youtu.be/4ZWxBTKtsNc>

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 43 - Sài Gòn, 03-01 -1970 Tử sanh sanh tử luật tuần hoàn

<https://youtu.be/Qmflughf1UQ?si=XCfcV3730SweifyV>

Ban video kính mời

Lời Thầy giảng

THẾ HUYỀN KINH.

Trích một số đoạn Thầy giảng về “THẾ HUYỀN KINH”

(THA THU VA THUONG YEU – 86)

“*Tạo thế huyền kinh tự bước vào*”, chúng ta thấy rồi, thấy cái đường đi rồi, khai thác ra rồi mới thấy rõ điển là chánh, **điển là cái thế**. Mà cái thế đứng đó được có rồi thì cái **huyền kinh tự nó khai mở**. Con mắt phàm không thấy là cái huyền cơ đó nó khai mở. “*Tự bước vào*” là bước thiên môn để học đạo.

.....

THẾ HUYỀN KINH

Nguyên Lý Tận Độ - LSH

Vị trí và trật tự tức là chỗ đứng của vạn linh tại mặt đất, sự linh hoạt phù hợp với huyền giới thanh tịnh, kinh mạch vận hành thông suốt trong Tiểu Thiên Địa, tức là xác phàm, thì mới nhận thức được nhu cầu của Tiểu Thiên Địa từ trong ra ngoài.

Làm người cơ tạng được thông suốt và khỏe mạnh, tiếp thu điện năng tự nhiên của vũ trụ thì nguồn sống sẽ được dồi dào, cung cầu rõ rệt, tâm thức mới đạt được sự quân bình: Gọi là kinh tế, xoay chuyển liên hồi, tự đạt tới mọi sự hòa cảm và duyên lành, có óc sáng tạo, trao đổi không ngừng nghỉ, tiết mục phong phú và trật tự, hòa giải được mọi sự tù nghệt tới thông. Sự sáng suốt thành tâm phục vụ cho Tiểu Thiên Địa được tươi tốt, hồn thanh tịnh, xác khỏe, tiếp tục trên đường sáng tạo và xây dựng.

Ở trên đời, một quốc gia mà không có người lãnh đạo sáng suốt, biết dân biết mình, thì nền tảng kinh tế sẽ bị băng hoại và không tiến. Cho dù thường ca tụng tình dân tộc mà không hiểu sự sống còn và cấu trúc của người dân thì kinh tế không sao thịnh vượng. Dân giàu thì nước mới mạnh. Con khỏe cha mẹ mới vui. Dân vui dân mới chịu công hiến khả năng sẵn có trong tinh thần phục vụ. Cần thiết là sự vận hành lưu thông đều hòa.

Tâm linh cũng vậy, phải thực hành trong trật tự thì cơ tạng mới được an vui. Xác thân dục vọng tương đồng với xác thú, vì là thú nên cần sự giúp đỡ và xây dựng sáng suốt của phần hồn, thì mới siêu nhiên được, sự tham dục gây nên nghiệp chướng ở tương lai. Chung quy trách nhiệm của phần hồn là quan trọng nhứt, phải luôn luôn liên hệ với Trời Đất mà hành sự.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, trí tuệ khai minh, cộng đồng phát triển, nhịn nhục xây dựng trong đời lữ đạo, kinh tế sẽ phát triển xum xuê và tốt đẹp. Nhìn xứ người tốt đẹp, xứ mình thì nghèo mạt tại vì sự phát triển không đồng nhứt, cạnh tranh lộn chiểu, thu lợi cá nhân thay vì hòa đồng khai triển. Thành tâm cống hiến, muôn chiểu phát triển. Hội nhập chung đường tiến hóa, thì từ trong không sẽ có. Thực hành liên tục cộng với chấn động điện năng của Trời Đất thì mọi việc sẽ thành tựu tốt đẹp ở tương lai. Thức giác trong mờ sinh thay vì hỗn loạn trong mờ sinh.

Nguyên Lý Tận Độ - (trang 21)

.....
THẾ HUYỀN KINH LÀ SAO? (TBPTDN 1219)

1)Hỏi: Thế Huyền Kinh là sao?

TL: Thưa

-

Thế: Phải rõ vị trí và thế đứng của chính mình, từ đâu đến đây và sẽ làm gì? –

Huyền: Nhiệm vụ thiêng liêng và tinh thần phục vụ

-

Kinh : có thể phát triển tới mức nào sẽ giao phó cho người chuyển tiếp.

Hiểu rõ ba điểm kể trên và thực hành đúng đắn thì ở nơi nào cũng có thể phát triển kinh tế trong tinh thần chung sức hòa bình.

Kệ:

Phục vụ tương giao chuyển thế tình

Huyền đạo minh đời trí giải minh

Phục vụ tận tình kinh thông suốt

Tình thương đạo đức lại càng minh

.....

Bài viết đóng góp của bạn đạo Úc Châu “Thế Huyền Kinh”

Tôi xin góp ý về Thế Huyền Kinh khi đọc bài trên ptdn1219 tuần này về tiết mục chia sẻ tâm tình. Thế: là vị trí, trật tự là chỗ đứng của vạn linh tại mặt đất. (NLTĐ)

Xin hỏi để làm rõ thêm, có mấy loại vị thế mà thầy thường nói đến?

Có 2 vị thế trong tổ chức tiêu vũ trụ đó là vị thế làm chủ và vị thế thừa hành,

Ai ở vị thế làm chủ và ai ở vị thế thừa hành?

Vị thế làm chủ dành cho chủ nhân là phần hồn, vị thế thừa hành dành cho lục căn lục trần, thể xác, theo sự qui định trật tự ở huyền giới thanh tịnh.

Nhưng thường vì không ý thức rõ, hoặc chưa thức tâm nên chủ nhân cứ hay đánh mất vị trí của mình mà chạy theo kẻ thừa hành là lục căn lục trần. Ví dụ khi ta chạy theo dâm dục, tham sân si, hướng ngoại là mình đã tự đánh mất vị trí của mình. Còn gọi là mất trật tự: ông chủ trở thành kẻ thừa hành, và kẻ thừa hành trở thành ông chủ. Thầy cho một ví dụ: 'Ở trên đời, một quốc gia mà không có người lãnh đạo sáng suốt, biết dân biết mình, thì nền tảng kinh tế sẽ bị băng hoại và không tiến'. Trong tiêu vũ trụ cũng vậy, một phần hồn cứ chạy theo chuyện hướng ngoại là phần hồn không ở vị trí lãnh đạo sáng suốt. Giống như chuyện ngụ ngôn con sư tử từ nhỏ lạc mẹ sống chung với đàn cừu nên nó cứ tưởng nó là anh em với con cừu. Nó quên mất vị trí Chúa Sơn Lâm của nó, quên mất thế đứng của nó.

Và kết quả sẽ như thế nào? Thầy đã nói rõ: *'Tâm linh cũng vậy, phải thực hành trong trật tự thì cơ tạng mới được an vui. Xác thân dục vọng tương đồng với xác thú, vì là thú nên cần sự giúp đỡ và xây dựng sáng suốt của phần hồn thì mới siêu nhiên được sự tham dục gây nên nghiệp chướng ở tương lai'*.

Vì vị thế của hồn làm chủ mới thích hợp với huyền giới thanh tịnh nên gọi là Thế Huyền. Còn vị thế phần hồn mất trật tự chỉ phù hợp với cõi đời động loạn, gọi là Thế Trần.

Trong bài giảng ở Manila ngày 10/04/1983 - Nỗi khổ & Niềm tin, Thầy đã giảng về Thế Huyền Kinh như sau:

'Cho nên chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ trong thế quân bình. Cho nên chúng ta phải giữ cái thế. Nếu mà chúng ta không biết cái thế này thì chúng ta không hiểu sự huyền diệu, mà không hiểu được sự huyền diệu không rõ được kinh mạch tiến hóa. Ở thế gian trước hết phải có cái thế quân sự nhà binh, có quân sự rồi phải có chánh trị, chánh trị nó cũng như cái ảo thuật huyền diệu để tâm thức mọi người xác nhận như vậy và đi tới, rồi kinh tế nó mới dồi dào, mới khai triển, kêu Thế Huyền Kinh.'

<http://www.vovilibrary.net/search/readTranscript.php?ItemID=19830410L3>

Kính bái,

Luận Lê, bạn đạo Úc Châu.

Hồ Huệ suru tâm

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2025

	Địa điểm	Thời gian
Khóa Sống Chung NIỆM PHẬT	Thiền viện Nhẫn Hòa	9/5/2025 -16/5/2025
Khóa Sống Chung HỘI TỤ NHÂN HIỀN	Huntington Beach CA	16/6/2025 – 20/6/2025
Trại Hè Vô Vi	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2025 -7/7/ 2025
Đại hội Vô Vi 2025 DUYÊN LÀNH TẬN ĐỘ	Thiền viện Hai Không	22/9/2025 /26/9/2025
Khóa Sống Chung QUY HỘI TÌNH NGƯỜI	105 Wright Road Mareeba QLD 4880 Australia	23/9/2025 - 29//2025
Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	25/9/2025 - 28 /9/2025
Khóa Sống Chung TÌNH TRỜI SIÊU DIỆU	Hawaii	01/11/2025 -8/11/2025.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính nhờ quý bạn đạo thiền niệm phật hướng tâm cầu nguyện cho chồng của bạn đạo Trương Siêu Thanh là bạn đạo **STEVEN SAM TRẦN** pháp danh Quảng Kiên, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1958, mất ngày 17 tháng 1 năm 2025 (Tây Lịch), tại California hưởng thọ 68 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình Trương Siêu Thanh chân thành cảm tạ quý bạn đạo.

2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trần Thị Bưởi sinh ngày 01 tháng 05 năm 1935.

Từ trần vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 20/ 01/2025 tức ngày 21 tháng 12 Âm Lịch, tại nhà riêng, Xóm Rẻ Áo – Khu 2 - Phường Thị Cầu -TP. Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh. Hưởng thọ 91 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ.

T/m Bạn Đạo Vô Vi Bắc Ninh xin kính báo